

เรื่อง การเพิ่มทุนของบริษัทร่วมทุน (บริษัทย่อย) (แก้ไข ครั้งที่ 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (“ETL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท มีอำนาจควบคุมกิจการ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 100,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,244,898 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท และมีราคาเสนอขายหุ้นละ 61.74 บาท และมีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จำนวน 2,244,898 หุ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นใน ETL เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40.00 เป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน ETL

ทั้งนี้ รายการดังกล่าว**ไม่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน** ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) **เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ทำการลงทะเบียนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETL ตามสัดส่วนการถือหุ้น ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และกรรมการของ ETL ซึ่งเป็นผู้แทนจากบริษัท ไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุม** และรายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดของรายการดังกล่าวตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.23 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งขนาดของรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติรายการ ที่เข้าข่ายต้องรวมคำนวณตามประกาศข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปรมาภรณ์ จ้านงสุข)

เลขานุการบริษัท